

ไทยโพสต์

อิสรภาพแห่งความคิด

ข้อพิจารณาจากผล'โพล' บ่งชี้ให้พรรคการเมืองปรับตัว

กรุงเทพโพล โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง คະแนนนิยมพรรคการเมืองไทย ปี 2560 โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,216 คน พบว่า คະแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์ อยู่ที่ร้อยละ 17.5 เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วร้อยละ 0.6 รองลงมาคือพรรคเพื่อไทย ที่มีคະแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 15.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 พรรคชาติไทยพัฒนา มีคະแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 1.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 พรรครักประเทศไทย มีคະแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 1.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 และพรรคพลังชล มีคະแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 0.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1

และเมื่อถามว่า หากวันนี้มีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี จะออกเสียงสนับสนุน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ หรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.8 ระบุว่าจะสนับสนุน เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วร้อยละ 3.2 ขณะที่ร้อยละ 17.9 ระบุว่าจะไม่สนับสนุน ส่วนที่เหลือร้อยละ 20.3งดออกเสียง

ทั้งนี้ ผู้ถูกสำรวจนั้นแบ่งเป็นชาย 656 คน หรือร้อยละ 53.9 และหญิง 560 คนหรือร้อยละ 46.1 โดยหากแบ่งตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 773 คน หรือ ร้อยละ 63.6 ปริญญาตรี 361 คน หรือ ร้อยละ 29.7 และสูงกว่าปริญญาตรี 82 คน หรือ ร้อยละ 6.7 แต่หากแบ่งตามอาชีพ พบว่า มากที่สุดคือค้าขาย ทำงานส่วนตัวหรือเกษตรกรถึง 522 คน หรือ ร้อยละ 43 ตามด้วยลูกจ้างเอกชน 266 คน หรือ ร้อยละ 21.9, พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ 178 คน หรือร้อยละ 14.6, ลูกจ้างรัฐบาล 152 คน หรือ ร้อยละ 12.5, เจ้าของกิจการ/นายจ้าง 45 คน หรือ ร้อยละ 3.7, นักเรียน/นักศึกษา 31 คน หรือร้อยละ 2.5, วางงาน 19 คน หรือร้อยละ 1.6 และทำงานให้ครอบครัว 3 คน หรือร้อยละ 0.2

ผลโพลออกมาเช่นนี้ ทำให้ นายวรชัย เหมะ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ พรรคเพื่อไทยออกมาวิจารณ์ว่า หลังการรัฐประหาร 2 ครั้งที่ผ่านมา ผลโพลก็ออกมาในลักษณะนี้ คือสนับสนุนคณะรัฐประหารและคະแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์สูงกว่าพรรคเพื่อไทย แต่พิสูจน์จากการเลือกตั้งสองครั้งแล้วว่าพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยได้คະแนนเสียงชนะพรรคประชาธิปัตย์อย่างขาดลอย เขายังมองว่า ผลสำรวจความคิดเห็นในลักษณะนี้ เป็นการอวยผู้มีอำนาจ และพยายามกีดกันพรรคที่ประชาชนให้คະแนนนิยมสูงหรือไม่

เมื่อตีตลมหาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะเชื่อว่าทัศนคติของฐานมวลชนส่วนใหญ่จะยังสนับสนุนพรรคของตน แต่ในปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ค่าความเบี่ยงเบนต่อทัศนคติของคนในสังคมต่อพรรคการเมือง และนักการเมืองเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะความผกผันในเรื่องของผู้นำประเทศหรือนายกรัฐมนตรี ควรเป็นตัวเลือกจากนักการเมืองหรือ หัวหน้าพรรคตามที่ควรจะเป็น แต่ปรากฏว่าคะแนนนิยมของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ผู้นำที่มาจากการรัฐประหารรัฐบาลพลเรือน เข้าบริหารประเทศด้วยมาตรา 44 กฎหมายพิเศษ แคมป์มีบุคลิกโผงผาง พูดจาไม่ไพเราะ แต่รักชาติ สถาบันกษัตริย์ เป็นชีวิตจิตใจ กลับเป็นที่นิยมมากกว่า นักการเมือง และพรรคการเมืองในระบบประชาธิปไตย

ความไม่เป็นตรรกะของโพลที่ออกมาจะเป็นการอวยของคณะผู้ทำโพล อย่างที่อดีตนักการเมืองและ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือไม่เป็นเรื่องที่รอการพิสูจน์ แต่หากดูจากโพลหลายสำนัก ที่ไม่นับคะแนนนิยมของพรรคการเมืองใหญ่ในประเทศแล้ว ชื่อของพลเอกประยุทธ์ ล้วนได้รับความนิยมอย่างน่าสนใจ แต่ทว่าเป็นข้อสังเกตของนักสังเกตการณ์ทางการเมืองที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งถึงความน่าเชื่อถือของผู้นำพรรคการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันและเตรียมลงสนามแข่งขันครั้งหน้า.